

PHỤ LỤC II XÂY DỰNG NHÀ CỬA

Việc xây dựng nhà cửa đã được quý vị Phong Thủy gia sử dụng đặc sách nhứt khắp thế giới, lan rộng bởi người Tàu di tản đầu triều đại nhà Thanh, tới đâu họ phổ biến việc xây cất nhà cửa và cơ sở nghiệp vụ thành công, lôi cuốn người bản địa từng theo và khuếch đại ra thành một nghề cao đẹp, được dân bản địa các cấp thỉnh cầu chọn hướng đặt nền móng, luôn cả phần huyệt mộ và sanh phần, cũng như xây dựng cơ sở thương mại, công kỹ nghệ, chí đến Xây dựng học đường từ Tiểu học lên tới Đại học và Cao học nữa. Nhứt là xếp đặt cửa cái, cửa hậu, phòng khách, bàn thờ, phòng ngủ, nhà bếp, phòng ăn, phòng tắm nhà cầu, phòng khách, phòng làm việc tại gia, phòng gia đình, đều phải theo đúng 8 cửa phương hướng của nền nhà. Đối với dinh thự, lại càng quan trọng hơn nữa. Họ còn chọn lựa hình thức cửa mái n hà, nóc nhà, vì người Tàu quan niệm nhà không có đòn vồng là mái trại chớ không phải nhà có chủ. Nên ở các đô thị nhà đúc bê tông cốt sắt, cửa kiếng, nóc bằng nhưng cũng phải có hình thức nóc nhà một chút theo hình cầu, chót nhọn hay một đỉnh hoặc nhiều đỉnh. Ngày xưa các vua chúa Tàu xây dựng dinh thự, thành trì đều phải có nóc, chí đến vách thành cũng phải nhô lên hụp xuống tùy theo địa hình, mà điển hình là Vạn lý Trường thành cứ một chặng thành là tới một chốt có nóc, chứng minh thành có chủ để binh sĩ đóng chốt canh tuần trường thành chống với giặc Hung Nô (Mông Cổ).

Khoa Phong Thủy căn cứ vào địa hình của Cử cung đồ bản trong Tam thiên dịch số, định vị phương hướng theo phi mạng cung của chủ gia, chính yếu 4 hướng tốt cả địa hình cuộc đất xây dựng trước tiên: Minh Đường hướng chánh yếu định vị mặt tiền thuộc cung Quan Lộc, phụ lực thêm Chu Tước phòng vệ thêm cho kín đáo mặt tiền, kế tiếp Huyền Vũ hướng phụ định vị mặt hậu thuộc cung Phục Vị, kế tiếp Tả Phù bên phải hướng Đông thuộc cung Gia Đạo và Tả Bật bên trái thuộc cung Thê Tử, còn 4 hướng kia phụ thuộc vào gia chủ như hướng Tây Bắc thuộc cung Quý Nhân, hướng Đông Bắc thuộc cung Học Vấn, hướng Tây Nam thuộc cung Tình Duyên, và hướng Đông Nam thuộc cung Tài Lộc. Thành ra muốn được chỗ ở phong phú thịnh vượng, thời Cửa Cái phải hướng về Minh Đường, Cửa Hậu phải hướng về Huyền Vũ. Còn các phòng ốc sắp đặt theo Bát cung đồ bản: đại khái Bếp núc, Phòng Ngủ gia chủ, Phòng Khách, phòng Gia đình hay Phòng ăn, Nhà Tắm hay Nhà Cầu đều phải định vị theo đúng Bát cung Đồ bản trong Tam thiên Dịch số theo đúng cương vị của Phi cung liên hệ với Bát môn đồ bản.

Nguyên tắc cần phải theo đúng, còn phân hành tùy theo phương vị của Bát môn mà gia giảm phân định phương vị mỗi phòng trong gia đạo.

Còn phần dinh thự, cao ốc, trường sở, khu thương mại, khu công nghệ với quá nhiều cơ quan trong đó thời tùy theo mỗi cơ quan để định vị đúng phương vị mới được.

Ở đây hành giả thông thường là trung lưu và hạ lưu chỉ cần ngôi nhà phương chấn là đủ rồi, thông thường nhà nào cũng có nhà xe, nhà kho, và ngôi vườn xung quanh, hồ tắm dành cho hạng sang trọng, sân bóng chuyền, phòng Thể dục...

Một hành giả đến cầu xin coi cho biết tuổi nào xây cất nhà cửa hợp lệ, nền nhà xây đắp ra sao, ngày giờ động thổ, ngày giờ giờ gỗ, ngày giờ làm lễ tân gia, tức là dọn về ở nhà mới, cách thức dọn nhà mới phải bắt đầu từ đâu.

-Xin cho biết năm sanh?

-Tôi tuổi Giáp Tuất năm nay 41 tuổi.

-Năm nay là năm cất nhà tốt lắm.

-Xin cho biết ngày giờ động thổ?

-Động thổ tháng Giêng ngày 20 vào lúc 4 giờ 30 sáng.

-Cách thức động thổ ra sao?

-Đặt bàn thờ hương án tế lễ Đất Đai Dân trạch, xin cho phép xây cất tiểu thất sống bình yên, làm ăn chấn phát. Tế lễ từ 4 giờ 10 sáng xong xuôi chờ đến 4 giờ 30 lấy cái sên trình diện trước bàn thờ, xong rồi đến hướng Minh Đường sắm cục đất đầu tiên, xong rồi giao cho các tay thợ đào nóng xấy đắp nền nhà. Như vậy là đủ lễ Động Thổ.

-Thầy nói hướng Minh Đường xin cho biết rõ hướng nào?
-Đấy là hướng anh sẽ làm cửa CÁI thuộc hướng Nam.
-Còn cửa Hậu thuộc hướng nào?
-Cửa Hậu thuộc hướng Huyền Vũ về hướng Bắc.
-Tôi muốn xây Phòng Tắm chung với Nhà Cầu ở hướng nào?
-Ở chung trong nhà hay riêng ra ngoài?
-Đất cát chật hẹp, phải làm hầm cầu trong nhà chung với bồn tắm và bàn rửa mặt.
-Như vậy anh đặt nó ở hướng Tây Bắc
-Nhà Bếp hướng Tây
-Phòng ăn ngay giữa nhà
-Bàn thờ hướng Tây Nam
-Phòng Khách hướng Nam chung với cửa CÁI
-Phòng ngủ chủ gia hướng Đông Nam
-Phòng gia đình hướng Đông
-Phòng ngủ trẻ con Hướng Đông Bắc
-Phòng ngủ người lớn tuổi hướng Nam cận cửa Hậu.
-Thầy nói nhiều quá, tôi không thể nhớ hết được.
-Anh đừng lo, chúng tôi vẽ sơ đồ nền nhà cho thợ biết để đào nống và xây vách tường phân chia các phòng còn rộng hẹp mỗi phòng tùy anh định . Chúng tôi phát họa còn việc xây dựng do thợ họ biết rành lắm.

-Nóc nhà cần làm Đòn vông không?
-Nếu anh lợp ngói thời cần làm đòn vông. Còn như đúc nóc bằng thời anh làm cầu thang lên nóc cất một cái nhà bán ú nhỏ che mưa nắng là được rồi. Nhớ Bán ú ở hướng Nam Huyền Vũ trên nóc.
-Tôi dự định đúc nóc bằng bê tông trên nóc làm lan can để sáng ra lên tập thể dục và thiền định.
-Được rồi
-Ngày giờ nào giờ giờ?
-Động thổ xong rồi tức là đã đào nống hoàn tất, bắt đầu đóng cừ là ngày giờ giờ giờ. Nói giờ giờ là xây nhà cột cây kia.

-Ngày đóng cừ là ngày khởi công xây cất phải không ?
-Đúng rồi. Tháng giêng ngày 22 khởi công 9 giờ sáng, anh cũng do bàn thờ như cũ cúng lễ và van vái Đất nước Ông Bà cho phép xây dựng nhà ở cho phần chấn, xong rồi 9 giờ 30 khởi sự đóng cừ.

-Tôi có nghe nói đặt viên đá đầu tiên nữa mà.
-Chính lúc khởi sự đổ nống cột và vách tường mới làm thêm lễ đặt viên đá đầu tiên. Tức là sau khi cúng lễ ngày đổ nống cột và vách tường sau khi đã đóng cừ hoàn tất, anh phải trộn một thùng hồ bê tông đem đến chỗ dự định cửa CÁI vái van và trức thùng hồ xuống khuôn sắt đã làm xong từ trước, kế tiếp là thợ tiếp tục đổ bê tông cho hoàn tất trong ngày hết trơn giàn nống nhà. Rồi từ đó đổ cột và xây vách nhà, đặt cửa sổ và cửa cái, cửa buồng cùng những phòng trang bị điện nước và vật dụng, nhứt là bếp và phòng tắm, nhà cầu và bàn rửa mặt. Thợ thầy chuyên môn, điện nước, hầm cầu, bồn tắm, bàn rửa mặt, nhứt là sử dụng nước nóng và nước lạnh và bồn rửa chén. Bàn thờ thông thường đơn giản hay cầu kỳ tùy anh.

-Ngày nào dọn về nhà mới ?
-Nhà xây dựng trong vòng 2 tháng là xong theo sơ đồ anh cho chúng tôi xem, Đồ vật xếp đặt trong nhà dọn về trước, chỉ có cái bếp là ngày mừng 3 tháng 3 lúc 9 giờ sáng, về dọn đồ lễ vật lên bàn thờ cúng thỉnh tự Tổ tiên Ông Bà, đồng thời dọn một mâm ngay cái bếp cúng Tao quân Thiên Mạng, trình diện ngày lễ Tân gia, xong rồi mới bắt nồi cơm điện lên nấu nồi cơm đầu tiên cùng thức ăn theo hình thức. Kế tiếp đãi đãi thân bằng quyến thuộc đến chúc mừng lễ Tân gia.

-Còn trên nóc sân thượng có cúng gì không?

-Chỉ có đặt bà thờ Thông Thiên, cùng nước trà và hoa quả mà thôi, nên nhớ phải có 3 hũ nhỏ đựng muối, gạo, hạt mè, cứ mỗi 3 tháng thay đổi một lần.

-Sao lại có 3 hũ nhỏ?

-Đấy là tượng trưng cho trong nhà luôn phong túc với thức ăn.

-Thầy căn dặn quá đầy đủ, tôi xin thành thật kính mến thầy. Tôi nghe người ta nói còn Chu Tước Thanh Long, Bạch Hổ gì nữa đó?

-Anh không biết rằng những hướng đó chỉ áp dụng cho những nhà đại phú gia, đất rộng, còn nhà anh ở chợ hẹp hòi không thể thực hiện được, may mắn cho anh cuộc đất hợp hướng tuổi của anh tốt lắm. Chớ nghịch hướng tuổi phải có ếm đối lằng nhằng lắm.

-Cám ơn thầy hướng dẫn tường tận. À còn một việc thắc mắc nhờ thầy hướng dẫn. Tôi nghe người ta nói thợ cất nhà biết bùa Lỗ Ban ếm đối rất nguy hại, xin thầy chỉ dẫn cách tránh nạn này.

-Anh lo ngại là phải, vì chủ gia keo kiệt, đối xử không tốt đối với nhơn công xây cất, chỉ có thợ mộc tài ba mới giỏi bùa chú Lỗ Ban, tôi cho anh xem cuốn sách Lỗ Ban bằng chữ Hán cho anh xem những hình thù bùa chú, với lời niệm thần chú, nhưng thông thường “Gậy ông đập lưng ông”, thợ mộc ếm đối thường bị tổ trát do nghịch thiên bội địa, nên nghèo xác xơ, cho nên bây giờ đã lỗi thời cho nên chỉ ếm đối chống lại phần họa hại hay nghịch hướng mà Phong Thủy gia cố gắng giúp gia chủ, thoát qua tai nạn, nổi danh, được lợi nhuận nhiều. Như vậy anh yên chí, cư xử với thợ thầy tốt đẹp, ân cần hậu đãi, thời họ sẽ vui vẻ hoàn tất viên mãn theo ý muốn.

-Thầy nói đúng, tôi nghĩ mình đối xử tốt với người ta, thời người ta cũng hòa nhã với mình, đó là lẽ tự nhiên. Xin cáo biệt!

Kết quả sau 5 năm, gia chủ đến thông báo kết quả tốt đẹp, con cái đỗ bằng cấp Đại học, công việc làm ăn phần chấn, gia đạo thuận hòa.

Chúng tôi cố gắng ghi nhận những gì đã thực thi và có kết quả mỹ mãn, nhưng có nhiều phần còn sơ sót do học chưa tới, đúng sách vở và tài sơ trí thiếu, biết tới đâu viết đến đó, xin quý vị cao thâm uyên bác hướng dẫn thêm. muôn vàn cảm tạ.